

Số: 61/ĐG -THCSTL

Thanh Luông, ngày 13 tháng 11 năm 2021

ĐÁNH GIÁ

Kết quả cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô giáo và mái trường”

Nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh quý thầy cô giáo có những đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục, nói lên những tình cảm tốt đẹp của học sinh với thầy cô giáo và nhà trường, góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào của mỗi học sinh, động viên thầy cô giáo vượt qua khó khăn tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục. Qua báo cáo của Ban giám khảo hội thi, Trường THCS xã Thanh Luông đánh giá cuộc thi viết với chủ đề “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường” cụ thể như sau:

1. Đánh giá về cuộc thi.

a) Ưu điểm:

100% các bạn học sinh trong toàn trường đã tham gia và hưởng ứng cuộc thi rất sôi nổi, nhiệt tình. Trong đó có 68 bài viết tiêu biểu được các lớp lựa chọn gửi về Ban tổ chức để tham gia dự thi cấp trường.

Nhiều bài viết đã thể hiện được những kỉ niệm sâu sắc, cảm xúc lắng đọng về thầy cô như bài viết “Tự hào về người thầy” của bạn Vi Thị Linh lớp 7B1, bài viết về mái trường mến yêu của bạn Lò Thị Ánh Dương lớp 7B2, bài viết “kỉ niệm về cô giáo chủ nhiệm” - của bạn Lò Thị Thu Uyên - 7B2...

Giáo viên chủ nhiệm đã luôn sát sao, hướng dẫn, truyền cảm hứng để các em tham gia cuộc thi, lan tỏa sâu rộng truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong toàn trường, tạo phong trào khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 59 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.

b) Hạn chế: Nội dung bài viết của một số em còn phụ thuộc vào những bài đã được đăng tải trên mạng Internet, chữ viết của một số em chưa được đẹp.

2. Kết quả cuộc thi.

Ban giám khảo cuộc thi tiến hành chấm 2 vòng độc lập, đảm bảo công bằng, khách quan. Kết quả cụ thể như sau: Đạt 11 giải:

01 Giải nhất: em Vi Thị Linh - lớp 7B1.

02 Giải nhì: em Lò Thị Ánh Dương, Lò Thị Uyên - lớp 7B2.

03 giải ba: em Lò Văn Khải - lớp 8C1; Vũ Hồng Phúc, Bạn Lò Phương Trinh - lớp 9D3;

Có 5 giải khuyến khích: em Phạm Đức Mạnh - lớp 6A1; Phạm Phương Thảo - Lớp 6A2; Phạm Thị Khánh Linh - 8C3; Hà Thị Kim Oanh - lớp 8C2; Quàng Thị Thùy Linh - 9D2

3. Đề xuất.

Đối với giáo viên chủ nhiệm: tăng cường phối hợp với giáo viên bộ môn, đặc biệt là giáo viên dạy môn Ngữ văn để rèn luyện hướng dẫn học sinh trong việc diễn đạt, qua đó các em thể hiện cảm xúc chân thực hơn về thầy cô, mái trường, quê hương đất nước...

Đối với tổ Chuyên môn Văn - Sử - GDCD: cần tổ chức các chuyên đề, ngoại khóa để giúp học sinh viết văn đúng chính tả, diễn đạt cảm xúc của mình trong sáng, chân thực về cuộc sống, qua đó giúp các em học sinh toàn trường ngày càng yêu thích môn văn.

Đối với Ban biên tập truyền thông nhà trường: giao Đội phát thanh măng non đọc các bài giải cao trên trang truyền thông của trường để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021.

Đối với nhà trường: tổ chức các cuộc thi theo kế hoạch đạt hiệu quả góp phần giáo dục toàn diện học sinh trong toàn trường. Có nhiều hình thức động viên khuyến khích các cuộc thi. Trao giải thưởng trong buổi lễ tôn vinh thầy cô, khen thưởng học sinh nhân dịp “Chào xuân 2022”.

Trên đây là đánh giá kết quả cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô giáo và mái trường” năm 2021 của trường THCS Thanh Lương./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để theo dõi, chỉ đạo);
- Các tổ CM, GVCN (để thực hiện);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Đức Hồng